



ยาปลุกเช็กส์ ที่มีจำหน่ายในท้องตลาดมีมากมายหลากหลายยี่ห้อ แต่ว่ายาปลุกอารมณ์ตัวไหนล่ะ ? ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด และใช้งานได้ผลจริง วันนี้เราจะมา รีวิว 5 อันดับยาปลุกเช็กส์ที่ดีที่สุด และนิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก ที่สำคัญยาปลุกเช็กส์ตัวท็อปเหล่านี้มีจำหน่ายในบ้านเรามาแล้ว ซึ่งจะเห็นขายกันทางเว็บไซต์และสื่อต่างๆ ส่วนที่มีจำหน่ายตามคลองถมหรือตลาดทั่วไปเป็นยาปลุกเช็กส์อีกเกรด ซึ่งผลิตในประเทศเพื่อนบ้านของเราและยังไม่มีการรื้อว่ามีประสิทธิภาพสูงหรือไม่อย่างไร?

ในบทความนี้จะกล่าวถึงยาปลุกเช็กส์ยอดเยี่ยมและมีการผลิตกันมาอย่างยาวนาน โดยมีแหล่งผลิตอยู่ในโซนประเทศแถบยุโรป อย่างเช่นแมงวันสเปนที่มีแหล่งผลิตอยู่ที่ประเทศเยอรมัน และ Calis (เซียลิส) จาก บริษัท Lilly ICOS. จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นบริษัทผลิตยาประเภท 18+ ยอดนิยม ยาตัวไหนเป็นอย่างไร ทำให้ถึงได้ขึ้นทำเนียบยาปลุกเช็กส์ประจำปี 2018 เราติดตามอ่านกันได้เลย



ยาปลุกเซ็กส์ยอदनียมอันดับหนึ่ง [ยาปลุกเซ็กส์Cantharis d6](http://www.sexclub108.net) เป็นของเยอรมัน ผู้ผลิตแมงวันสเปนอันโด่งดัง ซึ่งค่ายนี้มียาปลุกเซ็กส์หลายตัว แต่ตัวเวอร์ชันยอदनียมล่าสุดเรายกให้ Cantharis d6 เพราะว่ามันใช้งานง่ายและนิยมใช้กันทุกกลุ่มเป็นตัวยาที่กระตุ้นเซ็กส์ผู้หญิงได้ชนิดที่เรียกว่าถึงใจ ที่สำคัญวัยรุ่นนิยมใช้กันสุดๆใช้ยาค่ายนี้ไม่ผิดหวังแน่นอน

ซึ่งคาดกันไม่ผิดจริงๆสำหรับค่ายนี้สมกับที่ผลิตและคิดค้นเรื่องยาปลุกเซ็กส์กันมาอย่างยาวนาน จนเป็นราชาแห่งยาปลุกเซ็กส์เลยก็ว่าได้ ผลิตออกมาหลายตัวมากและใช้งานได้ดีทุกตัว สินค้ารับประกันคุณภาพทุกตัว ภายใต้อโลแกนที่ว่า “ทุกคนต้องการที่จะแบ่งปันช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตทางเพศ ด้วยเหตุนี้ดังนั้นคุณจึงสามารถเพลิดเพลินไปกับรสชาติของการผจญภัยที่ยอดเยี่ยมของเตียง”



ยาปลุกเซ็กส์ยอदनยมนอันดับสอง ยาปลุกเซ็กส์Spanish Gold Fly จากค่ายแมงวันสเปน เป็นยาปลุกเซ็กส์ยอदनยมนอีกตัวที่ใช้งานง่ายและนิยมใช้กันทั่วโลก แมงวันสเปนบินทองเป็นยาปลุกอารมณ์ที่สกัดจากสมุนไพร 100% เป็นยาไปกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ใช้สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศ

Spanish Gold Fly เป็นยาปลุกเซ็กส์ที่เป็นที่รู้จักกันดี ที่ผ่านมามีผู้หญิงทั่วโลกใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อเพิ่มความหลงใหลในความสุขทางเพศ ตอบสนองต่อความรักที่ดีที่สุด และความรู้สึกของความต้องการทางเพศที่รุนแรง รับประทาน 5 มิลลิกรัม ออกฤทธิ์ 20 – 30 นาทีก่อนมีเพศสัมพันธ์ สามารถผสมกับเครื่องดื่มต่างๆ เช่น ไวน์, ชา, กาแฟ, แอลกอฮอล์ ฯลฯ เพื่อให้ได้ผลดีที่สุดผสมน้ำผลไม้หรือน้ำอัดลม



ยาปลุกเช็กส์ยอदनียมอันตบสาม ยาปลุกเช็กส์Spanische Fliege เป็นยาจากค่ายแมงวันสเปน ยาชนิดนี้ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้ปลุกอารมณ์ผู้หญิง และยาตัวนี้จะทำให้เธอได้รับความต้องการทางเพศ ไม่นานหลังจากมีการรับประทานยาเข้าสู่ร่างกาย เพิ่มการกระตุ้นเร้าอารมณ์และความต้องการทางเพศ

ยาตัวนี้ผสมกับเครื่องดื่มได้ทุกชนิดเหมือนกันกับยาปลุกอารมณ์ตัวอื่นๆ ซึ่งถือว่าใช้งานมาก เหมาะสำหรับผู้ที่ทานยาแบบชนิดเม็ดยาก ขวดนิงบรรรู 20 มิลลิลิตร สำหรับผู้ชายยาตัวนี้ช่วยให้เกิดความต้องการทางเพศ และเพิ่มความสุขสุดๆกับเรื่องบนเตียง



ยาปลูกเช็กส์ยอตนิยมอันดับสี่ Gold Rush ของบริษัท PWD ยาปลูกเช็กส์แบบดมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยกลิ่นที่นุ่ม กลิ่นดี ยาปลูกอารมณ์แบบดมที่นิยมกัน ที่ใครๆก็ต้องลอง โดยระยะแรกที่ดม กล้ามเนื้อหลอดเลือดผ่อนคลาย เคลิบเคลิ้ม มีความสุขต่อมาเหมือนเมาเหล้าลึ่มทุกซดคลายกังวล หัวใจเต้นแรงแรง จังหวะ เร้าร้อน เมามันส์ สร้างอารมณ์และความรู้สึกเคลิ้มไม่เกร็งสร้างความต้องการอารมณ์ทางเพศ จนเรียกว่า “ถึงไหนถึงกัน

พูดไม่อยู่จริง ต้องบอกว่ามาแรงมากกับป๊อปเปอร์ปลูกอารมณ์ ปลูกเช็กส์ชายแบบดม เป็นยาปลูกเช็กส์ผู้ชายอีกหนึ่งแบบที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เหมาะกับชายที่มีอารมณ์พอประมาณอยู่แล้วแต่ต้องการปลูกอารมณ์ในระหว่างมีเช็กส์ในระดับที่สูงขึ้นไปอีก ยาเช็กส์ Popper ใช้งานง่ายปลูกอารมณ์ให้ขึ้นมาอย่างรวดเร็ว เพียงสูดดมไม่กี่วินาทีก็ออกฤทธิ์แล้ว จัดว่าเป็นป๊อปเปอร์ที่กลิ่นดีที่สุดในตระกูลของยาปลูกเช็กส์แบบดม



ยาปลุกเซ็กส์ยอदनียมอันดับห้า **Germany Sex Drop** ยาปลุกเซ็กส์ที่สกัดจากสมุนไพรม เป็นยาปลุกเซ็กส์แบบหน้า ใช้งานงาน ไร้สีไร้กลิ่นเพียงแคหยดลงในเครื่องดื่มหลังจากนั้นก็แค่รอยาออกฤทธิ์ สามารถกระตุ้นความต้องการของผู้หญิงและกระตุ้นความต้องการทางเพศในผู้ชายได้ด้วย

ยาตัวนี้ดูดซึมเร็วสามารถกระตุ้นอารมณ์ได้ภายใน 5 นาที ไม่มีผลข้างเคียง ปลอดภัยแน่นอน เพราะสกัดจากสมุนไพรม ยาตัวนี้เป็นยายอदनียมที่ใช้กันมานาน ในทุกวันนี้ก็ยังใช้กันอยู่ แต่หายากหน่อยเพราะตัวอื่นเขาพัฒนาไปไกลแล้ว จึงนิยมหาใช้ตัวที่หายากแทน

ยาปลุกอารมณ์เซ็กส์ที่กล่าวมาทั้งหมดนั้น มีการพัฒนาเป็นรูปแบบต่างๆ มีตัวยาใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเยอะเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่ง่ายและสะดวก ส่วนยาปลุกเซ็กส์ของเอเชียบ้านเรานั้นเป็นของจีนและอินเดีย เอาไว้รอบทความต่อไปเราจะมีรีวิวให้อ่านคะ

ที่มา. <https://goo.gl/bbwPc2>